





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

17 มกราคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>นโยบาย Healthy ประเทศไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, fm91bkk, thansettakij)</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รรมช.สธ. พร้อมด้วยพญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนนโยบาย Healthy ประเทศไทย ห่วงไกลโรค NCDs ที่จ.อุบลราชธานี ขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกลโรค NCDs ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ มุ่งลดอัตราผู้ป่วยโรค NCDs เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรัง หวังลดต้นทุนทางเศรษฐกิจได้ถึง 1.6 ล้านล้านบาทต่อปี ดำเนินการภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว เชื่อมโยงสุขภาพของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน การขับเคลื่อน Green & Clean Hospital และการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างปลอดภัย โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>อย. ลงพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจสถานประกอบการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 15 – 16 ม.ค.68 โดยอย.ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพในแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการในชุมชนมีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ ซึ่งสสจ.ทั่วประเทศได้ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ ทั้งด้านความรู้เชิงวิชาการ การจัดการสถานที่ผลิตอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการในชุมชนสามารถขออนุญาต อย. ได้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นประชาชน เปิดโอกาสการแข่งขันในตลาดระดับประเทศและสากล</p>	
<p>ทลายโกดังร้านรับหัว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผจก., เนชั่นออนไลน์, ch7, sondhitalk, hfocus, newtv, ch3, tnn, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย. ร่วมกับ ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ปฏิบัติการทลายแหล่งจัดเก็บและกระจายผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ในพื้นที่เขตลาดกระบัง กทม. ตรวจยึดของกลาง 127 รายการ 1,411 ชิ้น มูลค่ากว่า 600,000 บาท ภายหลังตรวจสอบเพจเฟซบุ๊ก "หัวเองจากญี่ปุ่น" ซึ่งมีการโฆษณาประกาศขายผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องสำอาง ฯลฯ จากต่างประเทศ อย่างผิดกฎหมาย โดยพบตัวนายท เป็นผู้ดูแลสถานที่ เบื้องต้นพบว่าสินค้าทั้งหมดนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น มีการลอบจำหน่ายทางออนไลน์มานานประมาณ 2 ปี เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ.2558, พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535, พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510, พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522</p>	
<p>โฆษณาเกินจริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยนิวส์ออนไลน์, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, thailandplus)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เผย อย. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคว่าพบการโฆษณา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตรา แบล็ค เมจิก พลัส) จาก TikTok ชื่อบัญชีผู้ใช้ "Muaylookchin" ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตรา แบล็ค เมจิก พลัส) เลขสารบบอาหาร 10-1-26261-5-0252 สถานะผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการแจ้งยกเลิกเลขสารบบอาหาร (เลข อย. 10-1-26261-5-0252) ตั้งแต่ 23/8/2567 และโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อาหารอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร จึงขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังอย่าหลงเชื่อ ซึ่ง อย.จะเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดอย่างเข้มข้นต่อไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การพัฒนานวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีประชากรสูงอายุสูงถึงร้อยละ 19.4 หรือเกือบ 13 ล้านคน ห่วงผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพจากการโฆษณาสรรพคุณผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง พร้อมแนะนำให้ใช้นวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ เช่น นวัตกรรม Brain Exercise ที่พัฒนาโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี นวัตกรรมนี้ช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูระบบประสาทและสมองผ่านการฝึกแบบ Cognitive Motor Training ที่รวมการคิด การเรียนรู้ และการเคลื่อนไหวเข้าด้วยกัน โดยใช้กิจกรรมและเกมที่เหมาะกับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังสามารถประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาด้านความคิด ความจำ และการเคลื่อนไหวได้ ซึ่งผลตอบรับจากผู้ป่วยและญาติเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับการบำบัดแบบสหสาขาวิชาชีพ</p>	
<p>มะเร็งปากมดลูก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, คมชัดลึก, thansettakij, thaitodaynews, hfocus)</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย เดือนมกราคม เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัย “มะเร็งปากมดลูก” ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่ 4 ของผู้หญิงทั่วโลก และลำดับ 5 ของไทย สาเหตุหลักเกิดจากการติดเชื้อเอชพีวี สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการฉีดวัคซีน การตรวจคัดกรอง และรักษาโรคตั้งแต่ระยะก่อนเป็นโรคมะเร็ง</p>	
<p>Biz Portal</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus)</p> <p>- ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี กรม สบส. ให้สัมภาษณ์ภายหลังพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานอนุมัติ/อนุญาต ภายใต้พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ในระบบBiz Portal ว่า กรมฯ ปรับกระบวนการบริหารจัดการองค์กรสู่ระบบดิจิทัล โดยนำระบบ Biz Portal มาให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ในวันที่ 3 ก.พ.68 ใน 8 กระบวนการยื่นขออนุมัติและอนุญาต ทั้งของผู้ประกอบกิจการ ผู้ดำเนินการ และผู้ให้บริการ ตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 อำนาจความสะดวกให้ภาคธุรกิจสามารถรับบริการในช่องทางออนไลน์ สามารถกรอกแบบฟอร์ม ยื่นเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (https://bizportal.go.th) ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเดินทางมาถึงหน่วยงาน ซึ่งช่วยให้ผู้รับบริการทำธุรกรรมได้แบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ภายในเว็บเดียวจบ ครบทุกเรื่อง</p>	
<p>วันราชประชาสมาสัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thaitodaynews)</p> <p>- พญ.บุษบัน เชื้ออินทร์ นพ.ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันราชประชาสมาสัย” วันที่ 16 ม.ค.ของทุกปี ทรงก่อตั้งสถาบันราชประชาสมาสัยในปี พ.ศ. 2503 และโปรดเกล้าฯ รับโครงการควบคุม โรคเรื้อนเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ ด้วยทรงมีราชปณิธานกำจัดโรคเรื้อนให้หมดไปจากประเทศไทย ฝากความห่วงใยถึงประชาชน “หากสังเกตเห็นผิวหนังเป็นวงต่าง สีขาวซีดจาง หรือเป็นผื่นแดง ตุ่มแดง ไม่คัน มีอาการชาบริเวณดังกล่าว นานเกิน 3 เดือน ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>	
<p>วันครูแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)</p> <p>- ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย เผยกรมการแพทย์แผนไทยฯ รำลึกบรมครูการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ฤๅษีครูแพทย์ และ หมอชิวโกมารภักจ์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ และการให้วันครูแพทย์แผนไทยมีจุดมุ่งหมายรำลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์ทางการแพทย์แผนไทย เป็นการแสดงความกตัญญูตเวทีตาที่ควรสืบทอดต่อกัน และสร้างความสมานฉันท์ในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพ</p>	
<p>แนวคิดพลิกโฉมบริการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก)</p> <p>- นพ.ศิริสิทธิ์ สติรเจริญกุล ผู้ช่วยผอ.ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ รพ.พระนั่งเกล้า เผยแนวคิดพลิกโฉมบริการสาธารณสุข ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลจัดการความแออัด สอดคล้องกับนโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่” ที่ช่วยให้ผู้ป่วยเข้ารับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บริการด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว โครงการสำคัญ เช่น ระบบ “พบหมอไม่รอทำบัตร” ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า, การแจ้งคิวผ่านไลน์หมอพร้อม, และบริการจัดส่งยาถึงบ้าน ช่วยเพิ่มความสะดวกและลดระยะเวลาการรอคอยจากครึ่งวันเหลือเพียง 2 ชั่วโมง ผู้ป่วยพึงพอใจมาก รวมถึงชื่นชมเรื่องความสะอาดและความทันสมัยที่เริ่มเทียบเท่ารพ.เอกชน นอกจากนี้ ยังพัฒนาด้านโครงสร้างและทัศนียภาพ ขับเคลื่อนด้วยความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการและนโยบายรัฐเพื่อยกระดับมาตรฐานบริการสาธารณสุขให้เท่าเทียมและทั่วถึง</p>	
<p>นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, Hfocus, ThaiPBS, Brighttv)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการและโฆษก สปสช. กล่าวว่า แจ้งความกรณีคลินิกเอกชน 2 แห่งใน จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยบริการ 30 บาทรักษาทุกที่ หลังได้รับร้องเรียน โดยพบการประพฤติมิชอบ กรณีที่ 1 ไม่พบหลักฐานการให้บริการตามที่มีการเรียกเก็บจาก สปสช. โดยหน่วยบริการไม่ส่งเอกสารหลักฐาน กรณีที่ 2 การเบิกค่าใช้จ่ายโดยไม่มีการจัดบริการจริงตามหลักฐานการให้บริการ กรณีที่ 3 การยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพมาดำเนินการแทนในสถานพยาบาล รวมทั้ง 2 คลินิกเบิกจ่ายกองทุนบัตรทองทั้งสิ้น 721,200 บาท จึงแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ประกอบการคลินิก และจะขยายการตรวจไปยังสอปกคลินิกในระบบที่พบข้อมูลการเบิกจ่ายมีความผิดปกติต่อไป</p>	
<p>ถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นายธนภุต จินดาภักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.อ่างขาง สังกัด อบจ.เชียงใหม่ เผยบุคลากรใน รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไป อบจ.เชียงใหม่ ในเขต อ.ฝาง เตรียมยื่นเรื่องเสนอให้ อบจ.เชียงใหม่ พิจารณาความก้าวหน้า และสิทธิรับเงิน พ.ต.ส. และค่าตอบแทน ฉ.11 ให้กับบุคลากร รพ.สต. ถ่ายโอนในพื้นที่ห่างไกลใหม่ โดยพิจารณาจากภูมิศาสตร์ของพื้นที่แทนการอ้างตามหลักเกณฑ์เดิมของ สธ. ที่พิจารณาสิทธิการได้รับเงิน พ.ต.ส. และค่าตอบแทน ฉ.11 จากระดับรพ.ประจำอำเภอ โดยรพ.ฝาง ถูกพิจารณาเป็นรพช.ระดับเขตเมือง ส่งผลให้บุคลากรในรพ.สต. ถ่ายโอนใน อ.ฝาง ที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเดียวกันหลายแห่งถูกตีความไม่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว ทั้งนี้ หากไม่มีการแก้ไข รพ.สต. ถ่ายโอนในพื้นที่ห่างไกลทุกแห่งจะเจอปัญหาขาดแคลนบุคลากร เพราะไม่มีแรงจูงใจให้อยู่พื้นที่</p>	
<p>ไม่เอาคาสีโน-บุหรีไฟฟ้า-สุราเสรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, ผจก., hfocus, lokwannee, sondhitalk)</p> <p>-เครือข่ายครูตีไม่มีอบายมุข ประกาศเจตนารมณ์และข้อเสนอต่อเลขาธิการ กกคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุ สภาพสังคมที่มีอบายมุขเกิดขึ้นมากมาย ทั้งนโยบายที่จะอนุญาตให้การพนันถูกกฎหมาย การทำให้ปัจจัยเสี่ยงสุราขายได้เสรี บุหรีไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาเป็นลูกโซ่ ปฏิญาณตนปลอดจากอบายมุข ประพฤติตนอยู่ในศีล 5 ภายในงานประกาศรางวัลโครงการครูตีไม่มีอบายมุข ปี 2567</p>	
<p>พิจารณาควบคุมบุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>-นพ.นิยม วิวรรธนดิฐกุล (หมออ้อย) สส.พรรคเพื่อไทย ประธานคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรีไฟฟ้าในประเทศไทย แลกผลการศึกษาที่ครอบคลุมทุกมิติ เป้าหมายเพื่อจัดการปัญหาบุหรีไฟฟ้าที่แพร่ระบาดในไทยอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเสนอ 3 แนวทางหลักพร้อมข้อดีข้อเสียให้รัฐบาลพิจารณา ได้แก่ 1. คงการแบนบุหรีไฟฟ้าทุกรูปแบบ 2. อนุญาตเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน 3. ทำให้บุหรีไฟฟ้าทุกรูปแบบถูกกฎหมาย</p>	
<p>สอบสวนจรรยาบรรณแพทย์รพ.ตำรวจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า, INN, hfocus)</p> <p>- ศ.นพ.อมร ลีลารัตน์มี ประธานอนุกรรมการสอบสวนเฉพาะกิจ แพทยสภา เผยกรณีนายทักษิณ ชินวัตร พักรักษาตัวที่ชั้น 14 รพ.ตำรวจ เป็นเวลารวม 6 เดือน ว่า เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2568 อนุกรรมการสอบสวนฯ มีประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลที่ รพ.ตำรวจส่งมายังแพทยสภา ซึ่งจนท.แจ้งว่าส่งเอกสารมาเพียงบางส่วนเท่านั้น แต่สามารถนำมาพิจารณาในเบื้องต้นได้ โดยย้ำว่าการพิจารณาข้อมูลของอนุกรรมการสอบสวนฯเป็นความลับ และยังไม่ใช้ที่สิ้นสุด เพราะต้องส่งข้อมูลไปยังบอร์ดแพทยสภาเพื่อพิจารณาตัดสิน เมื่อตัดสินแล้วจึงจะเปิดเผยได้ พร้อมยืนยันอนุกรรมการสอบสวนฯ ได้ดำเนินการพิจารณาทุกอย่างตามข้อมูลที่ได้รับมาจาก รพ.ตำรวจ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แก้หลักเกณฑ์รับเงินเพิ่มตำแหน่งนิติกร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข ยื่นหนังสือถึง ก.พ. ขอให้ปรับปรุงเงื่อนไข หลักเกณฑ์การได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษนิติกร โดยดูจากลักษณะงานที่มีหลักเกณฑ์ซับซ้อน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐที่ ก.พ.รับรอง จึงจะขอเงินค่าตอบแทนพิเศษได้ แต่ปัจจุบันนิติกรประสบปัญหาโควตาเข้ารับการอบรมแต่ละปีไม่มาก</p>	
<p>ไวรัส HPV</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, mcot)</p> <p>- สำนักข่าวไชน่า ซินหัว รายงานว่า ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคมณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีนรายงานการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV ให้ผู้ชายเป็นโดสแรกของประเทศเมื่อวันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งคกก.สุขภาพแห่งชาติจีนระบุว่า การฉีดวัคซีนให้ผู้ชายมีความสำคัญต่อการป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีเช่นกัน เพราะแม้มีการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV ให้ผู้หญิงเป็นเป้าหมายหลักแล้ว แต่แนวทางนี้อย่างเดียวไม่เพียงพอ</p>	